

MST: 1700110137

Số: 23 /BC-XSKT

Kiên Giang, ngày 28 tháng 3 năm 2024

BÁO CÁO MỤC TIÊU TỔNG QUÁT KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024

I. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT VÀ NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH

1. Mục tiêu tổng quát

Phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và tăng thêm nguồn thu ngân sách cho tỉnh để đầu tư các công trình y tế, giáo dục và phúc lợi xã hội ở địa phương.

Tiếp tục duy trì sự ổn định và phát triển của Công ty trong hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết, đảm bảo hoạt động kinh doanh đúng pháp luật, nâng cao uy tín và hình ảnh Công ty trên thương trường, mở rộng hệ thống phân phối vé và phát triển thị trường tiêu thụ nhằm đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí lành mạnh của một bộ phận người dân; hạn chế tệ nạn xã hội; tạo công ăn việc làm, thu nhập ổn định và phù hợp cho một bộ phận người lao động.

Kiện toàn tổ chức bộ máy, rà soát, sắp xếp lại nguồn nhân lực sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại doanh nghiệp” và Đề án “Tinh giản, sắp xếp lại đầu mối, biên chế lao động của Công ty”.

Phát triển hoạt động in ấn theo hướng đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, nâng cao chất lượng sản phẩm đáp ứng nhu cầu của khách hàng và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

2. Nhiệm vụ kế hoạch

Đầu năm 2024, được sự chấp thuận của Bộ Tài chính, Hội đồng Xổ số kiến thiết khu vực miền Nam thực hiện tăng hạn mức doanh số phát hành 04 kỳ vé Xuân Giáp Thìn năm 2024 thêm 20 tỷ đồng/kỳ xổ. Đây là yếu tố quan trọng góp phần tăng các chỉ tiêu thực hiện trong năm so với Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 Công ty xây dựng vào tháng 7 năm 2023 trình UBND tỉnh. Vì vậy, Công ty đã có Tờ trình số 15/TTr-XSKT ngày 12/3/2024 trình UBND tỉnh về việc điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Tập trung phát triển thị trường trọng điểm, có tiềm năng. Khuyến khích, tạo điều kiện cho đại lý trong hoạt động kinh doanh vé số, ưu tiên đại lý có tiềm năng, vững mạnh về tài chính và năng lực để phát triển vé.

Thường xuyên rà soát, nhắc nhở đại lý chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh xổ số, đặc biệt chú trọng việc bán vé số đúng địa bàn, ổn định giá vé cho người bán dạo, không ép tỷ lệ trả ế, tạo điều kiện cho người bán vé số dạo cũng như đại lý các cấp. Quan tâm, chăm sóc và phát triển đại lý trên tinh thần hợp tác đôi bên cùng có lợi, cùng phát triển; chú trọng công tác tiếp thị, quảng cáo và chăm sóc khách hàng.

Tăng cường công tác khảo sát, nắm bắt thông tin thị trường, thực hiện phân phối vé phù hợp với thị hiếu, nhu cầu của người mua đối với từng địa bàn để góp phần tăng trưởng doanh thu; theo dõi, nắm bắt thông tin phản hồi từ đại lý và người bán vé số dạo về tình hình tiêu thụ các loại vé cũng như nhu cầu thị trường để kịp thời cung ứng và phát triển sản phẩm, mẫu mã phù hợp. Nghiên cứu cải tiến mẫu mã tờ vé có tính thẩm mỹ cao, bảo đảm tính an toàn và bảo mật đáp ứng khả năng phòng, chống gian lận.

Xí nghiệp in Hồ Văn Tàu đẩy mạnh công tác tiếp thị và tìm kiếm khách hàng mới để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ in ấn, tối ưu hóa kỹ thuật, đa dạng hóa sản phẩm in ấn, mở rộng thị trường trong và ngoài tỉnh.

Lãnh đạo thực hiện nghiêm túc chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước, Điều lệ Công ty và quyết định, chỉ đạo của UBND tỉnh trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản lý tài chính, tài sản, đầu tư, mua sắm, sử dụng vốn nhà nước, tài trợ an sinh xã hội v.v...

Tiếp tục chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành có liên quan kịp thời chỉnh sửa, bổ sung tham mưu trình UBND tỉnh ký ban hành, phê duyệt: Điều lệ Công ty, Đề án tái cơ cấu, Quy chế tài chính. Chỉ đạo xây dựng trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính, kế hoạch lao động, kế hoạch tiền lương... theo đúng quy định.

Tiếp tục thực hiện việc thoái vốn, đầu tư vào doanh nghiệp khác theo đề án thoái vốn đã được phê duyệt và chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

Tăng cường công tác quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, bảo toàn và phát triển vốn của chủ sở hữu.

II. KẾ HOẠCH KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2024

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh

BẢNG CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Chỉ tiêu kế hoạch
1	Các chỉ tiêu sản lượng chính		
1.1	Vé xổ số	1.000 vé	633.655
a)	<i>Vé xổ số truyền thống</i>	“	632.000
b)	<i>Vé xổ số lô tô (tự chọn)</i>	“	1.655
1.2	Trang in	Triệu trang	5.700
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	6.308,7
3	Lợi nhuận trước thuế	“	723,3
4	Lợi nhuận sau thuế	“	578,8
5	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	“	1.950
6	Tổng quỹ lương	“	93,2

2. Kế hoạch đầu tư của doanh nghiệp trong năm

Công ty không có kế hoạch đầu tư dự án nhóm B trở lên (theo phân loại quy định tại Luật Đầu tư công)/.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh KG (B/c);
- Phòng TH-PC;
- Lưu VT.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Lâm Minh Đạo

